

กลุ่มบริษัทบุรี มั่นใจอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท

เอ็มควอเทียร์ แล้วเสร็จตามกำหนดปลายปี เผยแล้ว

เสร็จกว่า 80 เปอร์เซ็นต์



บริษัทกลุ่มบริษัทบุรี ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) อาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ บนทำเลทองย่านสุขุมวิทติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มั่นใจแล้วเสร็จปลายปี 2557 ล่าสุดได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ด้วยยอดจองสูงเกือบถึง 1 ใน 4 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด ในช่วงพฤษภาคม



นายปิติกัทร บุรี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้การก่อสร้างอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) อาคารสำนักงาน 45 ชั้น มูลค่าการลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับตัวอาคารสำนักงานทั้งสิ้นกว่า 47,500 ตารางเมตร มีทางเชื่อมต่อโดยตรงสู่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์ พร้อมห้องจัดเลี้ยงและจัดประชุมขนาดขนาด 570 ตารางเมตร และยังมีลานจอดรถอัตโนมัติที่มีห้องรับรองส่วนตัว ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยที่สถานการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่แปรปรวนมาตั้งแต่ต้นปีนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อที่รุนแรงในการดำเนินงานก่อสร้างแต่อย่างใด

“จากปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องมาถึงช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติอยู่บ้าง ซึ่งบางส่วนอาจมีการชะลอการตัดสินใจเพื่อรอดูสถานการณ์แต่คงไม่ย้ายไปประเทศอื่นเพราะนักลงทุนต่างชาติยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยด้วยเหตุนี้ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ จึงถือเป็นโครงการที่โดดเด่นและดึงดูดทุกความสนใจของบริษัทและนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน และยังคงตอบสนองทุกความต้องการของผู้เช่าในด้านไลฟ์สไตล์เนื่องจากตัวโครงการนั้นตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ และศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ชั้นนำในด้านต่างๆ ของกรุงเทพฯ” นายปิติกัทร กล่าวเสริม

ด้านนายนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนกจัดหาพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทยกล่าวว่า

“อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) อาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอย่าน
สุขุมวิทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าไทย-ต่างชาติด้วยยอดจองสูงถึง 20 เพอร์เซ็นต์ ในช่วงพรีลิสซึ่งนับเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่สำหรับตลาดอาคารสำนักงานที่มีการจองพื้นที่เช่าล่วงหน้าในปริมาณมากเช่นนี้”

สำหรับอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ พร้อมสำหรับให้ผู้เช่าย้ายเข้าได้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 ซึ่ง
สำนักงานขายและห้องตัวอย่างจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2557 นี้ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศจริง